

Số *371*/BC-UBND

Tuần Giáo, ngày *09* tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Đề án “phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Tuần Giáo

Thực hiện Công văn số 1859/SVHTTDL-NVVH ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổng kết thực hiện Đề án “phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, trên địa bàn huyện như sau.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

UBND huyện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ văn bản của Trung ương, tỉnh và các sở ngành liên quan, cụ thể: Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng chính phủ về Đề án “phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 3326/KH-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 977/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam lần thứ VI tỉnh Điện Biên và các văn bản khác có liên quan; Văn bản số 2730/UBND-KGVX ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về việc tổng kết Đề án “phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Chỉ đạo phòng Văn Hóa và Thông Tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng Dân Tộc; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai, giới thiệu về giá trị của việc đọc sách, phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách, định hướng văn hóa đọc đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt

1.1. Công tác chỉ đạo triển khai kế hoạch

UBND huyện đã triển khai có hiệu quả kế hoạch số 3326/KH-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện. Lòng

ghép với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện vào các ngày lễ, tết, tổ chức trưng bày sách nhằm thu hút, khuyến khích bạn đọc, đồng thời tăng thời gian mở cửa thư viện điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho các thanh, thiếu niên tăng cường văn hóa đọc.

1.2. Về công tác thông tin, tuyên truyền

Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh – Truyền hình và hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn về ý nghĩa, lợi ích của việc đọc sách. Chỉ đạo tổ chức biên soạn được 10 tin bài và tuyên truyền được 150 buổi trên hệ thống loa truyền thanh huyện và cơ sở về Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Tổ chức cất treo 290 băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền bằng xe lưu động 70 lượt, tuyên truyền lưu động 150 buổi với nội dung văn hóa thông tin, thể thao du lịch, gia đình, chính trị..., tuyên truyền về đề án nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của việc đọc qua hệ thống loa phát thanh tại các xã, thị trấn. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng vốn tài liệu từ tủ sách pháp luật, đa dạng hóa các tủ sách pháp luật. Qua đó nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc.

Tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, biên tập các tin bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc (H'Mông, Thái) để thông tin đến đông đảo quần chúng nhân dân; tuyên truyền trên xe thông tin lưu động, lồng ghép tuyên truyền qua các buổi chiếu phim vùng cao. Tổ chức các hoạt động chuyên đề về sách, văn hóa đọc như tổ chức Ngày sách Việt Nam, luân chuyển sách trên địa bàn.

1.3. Về xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc

UBND huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thư viện huyện, các điểm bưu điện văn hóa xã, hệ thống thư viện nhà trường duy trì, mở cửa hoạt động, phục vụ miễn phí truy cập internet đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận ứng dụng, nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin, đa dạng hóa các hình thức đọc tài liệu. Tổ chức thực hiện luân chuyển, bổ sung các đầu sách làm phong phú nguồn thông tin tài liệu phục vụ bạn đọc.

Thư viện huyện phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn tổ chức các buổi vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân.

Huy động sự tham gia, phối hợp triển khai có hiệu quả với Hội Khuyến học huyện trong việc xây dựng, duy trì thói quen đọc và tăng cường vai trò của gia đình trong công tác phát triển văn hóa đọc.

Thư viện huyện phối hợp với các đơn vị trường phát triển văn hóa đọc tới các em học sinh trong trường với các hoạt động như phát động phong trào đọc sách, tổ chức ngày hội đọc sách, chuyên đề Thư viện xanh tổ chức các câu lạc bộ về sách theo các hoạt động ngoại khóa (kể chuyện, đọc sách, vẽ tranh, đóng kịch...) và quyên góp sách truyện ủng hộ cho thư viện trường học; tổ chức lồng

ghép, hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng; định hướng và thúc đẩy xu hướng, tìm hiểu đọc lành mạnh.

1.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn tại thư viện huyện đã được áp dụng, 100% viên chức và cán bộ thư viện được tập huấn và sử dụng phần mềm Thư viện điện tử, sử dụng giao diện Web cho các hoạt động nghiệp vụ và tra cứu tài liệu; 100% các máy tính được kết nối internet và phủ sóng Wifi; các hoạt động thư viện như: quản lý bạn đọc, xử lý kỹ thuật tài liệu, phục vụ bạn đọc... cơ bản đã được ứng dụng công nghệ thông tin.

Củng cố hệ thống các tài liệu tại thư viện tại huyện. Tổng hợp nguồn tài liệu phong phú, thân thiện với người sử dụng, trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục của cộng đồng; chú trọng phát triển thư viện trường học, khuyến khích sự yêu thích văn hóa đọc trong học sinh. Nâng cao hiệu quả phòng truy cập Internet miễn phí tại huyện.

Đẩy mạnh dịch vụ thư viện lưu động; tăng cường luân chuyển sách, báo, tài liệu từ hệ thống thư viện đến các xã, thị trấn nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; phối hợp, liên kết giữa thư viện với nhà văn hóa, điểm bưu điện văn hóa xã, trường học.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn tại thư viện cơ sở. Tiếp tục phát huy hiệu quả của các điểm truy cập internet công cộng miễn phí (thuộc Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập 3 internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ) nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin, đa dạng hóa các hình thức đọc tài liệu cho nhân dân trên địa bàn.

Luân chuyển sách xuống các điểm bưu điện văn hóa xã sắp xếp lại các loại sách báo phục vụ về việc tìm hiểu thông tin, tra cứu của nhân dân.

1.5. Về tăng cường hoạt động thư viện, xuất bản

Mạng lưới hệ thống thư viện bao gồm: 1 thư viện huyện, 19 tủ sách cơ sở. 1 điểm bưu điện huyện, 16 điểm bưu điện xã, 63 thư viện, tủ sách trường học được duy trì, hoạt động 8h/ngày phục vụ bạn đọc; cấp phát trên 323 thẻ bạn đọc phục vụ 600 lượt bạn đọc/năm.

Việc trưng bày, giới thiệu sách hay, sách hay nên đọc được sắp xếp khoa học, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung với các chủ đề như: chiến thắng Điện Biên Phủ; Cuộc đời, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày gia đình Việt Nam; chủ đề biển đảo Việt Nam, các sách hướng dẫn về chăn nuôi, trồng trọt.

1.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

UBND huyện đã cử viên chức phụ trách công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình tham gia các lớp Đào tạo kỹ năng duy trì bền vững chương trình truy nhập máy tính công cộng và viên chức thư viện tham gia tập huấn bổ sung kiến thức cho cán bộ Thư viện, duy trì phục vụ bạn đọc do các sở, ngành tỉnh tổ chức.

2. Chỉ số phát triển văn hóa đọc

(Có phụ lục kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Việc triển khai, thực hiện Đề án văn hóa đọc đến năm 2020 luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam đã được tổ chức đa dạng và phong phú, hệ thống thư viện từ huyện đến cơ sở và các đơn vị trường học được quan tâm đầu tư, việc bổ sung, luân chuyển các đầu sách được thực hiện định kỳ đều đặn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của người dân. Nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách dần được nâng cao.

2. Tồn tại, hạn chế

Cơ sở, vật chất tại thư viện huyện và điểm bưu điện văn hóa xã, các nhà văn hóa xã còn nhiều thiếu thốn nên còn khó khăn trong việc trưng bày ấn phẩm phục vụ nhân dân đến tìm hiểu và đọc.

Công tác tuyên truyền ở một số địa phương và trường học chưa được quan tâm, lượng sách tại thư viện huyện và các thư viện xã, thư viện trường học chưa đáp ứng được nhu cầu.

3. Nguyên nhân

Kinh phí đầu tư cho các hoạt động thư viện cũng như đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã, bản còn hạn hẹp; công tác luân chuyển tài liệu xuống cơ sở để phục vụ bạn đọc còn gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền một số xã chưa quan tâm tới công tác tuyên truyền, chỉ đạo công tác phát triển văn hóa đọc, các đầu tài liệu còn hạn chế, chưa phong phú, công tác lưu giữ tài liệu chưa được quan tâm.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Phần đầu đến năm 2021 có 75% học sinh và người đọc khác tại cơ sở thường xuyên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại thư viện nhà trường; trên 20% người dân trên địa bàn được tiếp cận và sử dụng thông tin tri thức thông qua sách, báo mạng; trên 50% người sử dụng thư viện (trong đó 90% là học sinh tại các nhà trường) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu, giải trí.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 3326/KH-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng chính phủ về “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, trong đó chú trọng phát huy công năng sử dụng của phần mềm Thư viện điện tử của Thư viện huyện trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ bạn đọc. Đồng thời tiếp tục

phát huy hiệu quả của các điểm truy cập internet công cộng miễn phí (thuộc Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ) nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin, đa dạng hóa các hình thức đọc tài liệu cho nhân dân.

- Tổ chức Ngày Hội đọc sách nhân Ngày Sách Việt Nam 21/4 hằng năm, nhằm thu hút bạn đọc đến với thư viện, lan tỏa phong trào đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, có kế hoạch tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động thư viện bằng nhiều hình thức phong phú và thiết thực như: triển lãm, trưng bày sách báo nhân dịp các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của huyện, tỉnh.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Trang bị cơ sở vật chất thiết yếu để đảm bảo hoạt động cho thư viện như tủ, bàn, ghế, kệ để sách,... trang bị các phương tiện hiện đại như máy vi tính với phần mềm quản trị dữ liệu thông nhất để nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý nghiệp vụ thư viện, phục vụ bạn đọc và kết nối mạng để chia sẻ nguồn lực thg tin từ các thư viện tuyến trên.

- Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện; đảm bảo thực hiện tốt việc quản lý, tổ chức phục vụ bạn đọc, giờ giấc mở cửa.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan trong việc tổ chức các hoạt động, hưởng ứng phong trào đọc sách nhân ngày Sách Việt Nam, tuần lễ học tập suốt đời...góp phần phát động phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động Thư viện; tranh thủ sự ủng hộ, quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành đối với công tác thư viện.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tiếp tục quan tâm thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện trong những năm tiếp theo.

- Quan tâm thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ làm công tác thư viện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- Sở VH TT & DL;
- TT HU - TTHĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mùa Na Hồ